



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง
เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จึงขอประกาศให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑. นายสมศักดิ์ ชันมณี ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒. นางมารศรี จรัสวัฒนาพรรค ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
๓. นายณัฐพงศ์ นาทุ่งนุ้ย ผู้แทนชุมชน
๔. นางสุลักษณ์ เกิดผล ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียน
๕. นางสาวกนกรัตน์ ชัยศิริ ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอังสนา มากมูล)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๔๐/ว๐๔๒๓

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔
๒๓ หมู่ ๔ ตำบลนาบินหลา

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

๒. ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เรื่อง การกำหนดค่า

เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นั้น

ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ขอเผยแพร่ประกาศใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอังสนา มากมูล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง

งานประกันคุณภาพการศึกษา



๐ - ๗๕๕๐ - ๑๑๙๑



๐ - ๗๕๕๐ - ๑๑๙๑-๒

เว็บไซต์ : www.specialcenter4trang.go.th

อี-เมลล์ : specialedu4trg@hotmail.com